

## ของฝาก...พระยายมราช

นำเสนอเมื่อ : 5 พ.ย. 2552

---

(เรื่อง การอุทิศส่วนกุศล ท่านพระยามม (จุฬารัตน์)  
ท่านมาตั้งใหญ่ขงพญายออุทิศกุศล เมื่อวันปวารณาออกพรรษาปี 2531  
ซึ่งหลวงพ่อดៅให้ฟังดังนี้)

หลวงพ่อดៅ : พระยามมกับท่านจง (นายบุญชัย) มาเที่ยววันออกพรรษา  
พระยามม กับท่านจงฯ บอกว่า “คนที่ผมจะชวนไป  
ต้องเฉพาะคนที่ท่านสำคัญเท่านั้นละ!”

ถามท่านว่า “ลุงมีข่าวอะไรของข้างบ่างละ?”  
ท่านบอก “ไม่มี! ผมหยุดนรกการ 3 วัน”

รู้จักไหม... ข้างบ่างเขาพูดราชการ ไซ้ใหม่.. ท่านหยุดนรกการ 3 วัน  
เมื่อวานนี้ (ออกพรรษา) วันนี้ (ปวารณา), และพรุ่งนี้  
ถาม “ทำไม?”  
ท่านบอก “วันสำคัญนี้ วันมหาปวารณาผมไม่สอบสวน”

เลยถามว่า “ถ้าเวลาที่ลุงไม่สอบสวน  
พวกที่คอยการสอบสวนเขามีอะไรไซ้ใหม่..?”  
ท่านบอกว่า “ตามปกติเขาก็มีอยู่รอบๆอยู่แล้ว  
ไอ้ที่ไปยืนที่นั่นเขาขึ้นรถคุณไปให้ลงนรกเท่านั้นเอง”  
คือ ท่านมีหน้าที่ไปให้ลงนรก แต่ก็ต้องไปตามกฎของกรรม  
ถ้ากฎของบุญดีหนึ่งท่านไปให้ลงนรกก่อนเลย.. ท่านจัดอย่างนั้น.

เลยถามท่านว่า “ถ้าเขามีอะไรอย่างนี้เขาไปไหน?”  
ท่านบอกว่า “เขาไปไหนก็ได้ ถึงเวลาสอบสวนเขาก็มาเอง  
กฎของกรรมมันบังคับกับ  
ผมขยความ ขวเขาจะต้องสอบสวน ไม่รับเขาจะลงนรกทันที  
ถ้าเขาทำนั่นมันมีโอกาสหรือในพนัน ยังไม่แน่

เลยถามว่า “ถ้าบรรดาญาติเขาอุทิศส่วนกุศลให้ เขาจะมีโอกาสได้รับไหม..?”  
ท่านบอกว่า “ถ้าอุทิศแล้ว ได้รับทุกคน”  
ญาติฉลาด หมายถึงความ ทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลให้ตรงให้คนเดียว  
อย่าให้คนอื่น แต่ต้องออกชื่อแน่ เพราะเวลานั้นยังเป็นเวลาปลอตอยู่ มีสภาพคล้าย  
สังกัวิธี

ก็ถามท่านว่า “ทำบุญอย่างไร พวกนี้จึงจะไปสวรรค์ชั้นสูง มีความสุขมาก  
มีความสุขน้อย หรือไม่ได้รับเลย”

ท่านบอกว่า “แต่ในที่ไม่ได้บุญ ท่านก็ได้บุญเหมือนกัน  
หมายความว่าความพระราละละ เป็นพระแต่ตัวคุณแต่ใจดีมี  
แต่คุณแต่ใจดีไปใจดีหมด ขาดคุณ ท่านบอกความดีที่ใจดีไม่มีผล  
อุทิศส่วนกุศลไปบอกความดีที่ใจดีไม่มี เพราะใจดีไปไว้ ถ้าทำบุญที่เขมมีบุญน้อย  
เขาก็มีอันส่งน้อย เขาก็มีความสุขน้อย นี่เขาก็ไม่อดอยาก  
ทำบุญที่มีอันส่งน้อยก็เป็นบุญมาก ก็ได้รับผลมาก ก็ตามถึงบุญ

ท่านบอกว่า สังฆทาน นี่ดีที่สุดใน  
แล้วท่านก็บอกว่า “ไปบอกชาวบ้านเขาว่า คนที่ผมจะชวนไปจริงๆ  
ต้องเฉพาะคนที่ท่านสำคัญเท่านั้นละ” อย่าง สังฆทาน ไปบอกลูกชาย ไม่ผ่านท่าน  
ท่านชวนไปได้ แล้วเขาก็ลงนรกท่านได้ช่วยไม่ได้ เพราะไม่ได้ผ่านท่าน  
คนที่ต้องผ่านท่านเท่านั้น เมื่อผ่านท่านท่านก็ต้องไปคอยอยู่

เลยถามท่านว่า “ทำอย่างไร ถึงความแน่นอนซึ่งจะปรากฏ ลุงจะช่วยได้”  
ท่านก็เลยบอกว่า “เอออย่างนี้ เวลาเขาทำบุญเสร็จ  
อุทิศส่วนกุศลให้ทุกคนด้วย ถ้ายังไม่มันใจไปบอก...”  
“อุทิศแล้ว ผู้ที่ไม่มีโอกาสไม่พบก็ยังไม่ดี ขอพระยามมเป็นพยานด้วย  
ถ้าหากว่าผมเจอเมื่อใด ขอพระยามมไปให้ไว้”  
ท่านบอกว่า “เพื่ออะไรท่านนี้แหละ ผมก็ไม่ลองสอบสวน มันไม่ล้นหน้าเข้าไป  
ผมก็บอกว่า เฮ้ย! ข้าทำบุญอย่างไรนะ” “ไม่ทราบเลย! มันก็ไปสวรรค์เลย  
แต่ผมก็ไม่ลองสอบ...”

(แล้วหลวงพ่อก็ยกการสนทนาระหว่างท่านกับพระยามมเพียงแค่นี้  
และขอรับเรื่อง พยานมาป-พยานบุญ ซึ่งหลวงพ่อดៅไว้ใน หนังสืออาสน์ เลข 1  
มาเสริมพอให้เรื่อง การอุทิศส่วนกุศลสมบูรณ์ขึ้น)  
พยานมาป

หลวงพ่อดៅ : ท่านลุงชวนเดินต่อไป ผ่านอาคารสอบสวนไปทางทิศตะวันออก  
มองเห็น โถง เบ็ด พญู วิว ควบ และสัตว์ต่างๆ ที่มีมนุษย์ยืนอยู่ก็เป็นกลุ่มใหญ่ ตามโกว  
มีเตาไร โถยกอวามันแสน ตามเบ็ด เบ็ดก็อวามันแสนเหมือนกัน พญู วิว  
ควายก็เป็นแสนเหมือนกัน

ถามพวกเธอว่า มารวมกันทำไมมากมาอยู่ที่นี่  
พวกเธอออกมาเป็นพยานพระยามม เมื่อท่านเรียกผู้ฉลาดมาสอบสวน  
เธอก็เขาไปรายงานก่อนว่า คนนี้มา..! เอ็ง..! ขึ้นไปเอ็ง..! หรือสิ่งไหน..! เป็นต้น

เป็นอันว่าวันที่ 26 สิงหาคม 2531 เป็นวันเสาร์ที่เงินของเงินพอดี...  
เลยทำให้คิดว่า สารพัดจิตโลก ต้องมาตัดสินมันกัน ก็เกิด...

พยานบุญ

หลวงพ่อดៅ : เมื่อเดินเลยไปอีกก็มีคน สัตว์ อีกจำนวนมาก  
แต่ไม่มากเท่าพยานมาป

เมื่อถามเธอ เธอออกมาเป็นพยานบุญที่ช่วยเหลือไว้  
เมื่อพระยามมถามถึงบุญที่เขาค่า ถ้าเขาดีไม่ออก  
เธอก็เขาไปรายงานพระยามมว่าเขาค่อยช่วยชีวิตไว้ เมื่อพระยามมรับฟังแล้ว  
จะให้เขาไปสวรรค์ก่อน  
ขึ้นมาถึงแต่ที่นี่ โกลเวลางจะเพลิงจกดับ...

(จึงขอให้ท่านระลึกอยู่เสมอว่า จะทำดี หรือทำชั่ว มีพยานคอยเรออยู่แล้ว  
ที่สำคัญพระยามม)

“เวลาอุทิศส่วนกุศลนะ ขอออกให้ผมเป็นพยานด้วย”

พระยามมราช ท่านบอกว่า “ลูกหลานของท่าน ก็คือลูกหลานของผม  
และมันก็ไม่แน่นักหรอก บางทีไปอยู่สำนักผมมันอาจจะลืมก็ได้  
เขาจะนึกถึงบุญไม่ออก ลูกก็ถึงบุญไม่ออก ผมก็จะไปบอกเขา เขาสั่งให้เป็นพยาน  
มันเป็นเรื่องมา ถ้าทำดีบุญก็มาบ้าง บางทีกรรมบางอย่างมันก็ปิด  
เวลาตามเรื่องบุญที่มันนึกไม่ออก ถ้าที่ดูไม่ออก  
ก็มีความจำเป็นเขาจึงจะต้องปล่อยลูกนกนก ท้าวท้าว 3 เทียว นึกไม่ออก  
ผมจะได้ประกาศว่านี่เขาเคยบอกฉันไว้ เวลาทำบุญเขาบอกให้ฉันเป็นพยาน  
แล้วก็ประกาศคุณคุณนี้ ก็ดีไปสวรรค์”

คัดลอกมาจาก <http://www.mindcyber.com/?p=277>

ฟังเพลง

เสียงเพลงออนไลน์ (wma)  
เพลงธรรมะ ชุดพุทธาณาญา  
แผ่นพลิว เพลงธรรม... น่าสุข

📻 พระรัตนตรัย

<http://www.fungdham.com/sound/popup-sound/song/popup-buddhapower04.html>